

Tạo sức đề kháng để không mắc “căn bệnh” nguy hiểm

(Tiếp theo trang 1)

Về nguyên nhân chủ quan, lúc nào, ở đâu tổ chức đảng không cảnh giác, không tích cực, chủ động trong công tác phòng, chống “diễn biến hòa bình”, để tiêu cực lấn lướt tích cực, không làm tốt công tác giáo dục chính trị, quan điểm tư tưởng thì đó để có cán bộ, đảng viên “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Khi cán bộ, đảng viên có nhận thức đúng, thực sự thông suốt về tư tưởng, những vướng mắc được giải quyết kịp thời thì sẽ có sức đề kháng tốt, không mắc “căn bệnh” nguy hiểm “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

vào một số giải pháp chủ yếu sau:

Trước hết, phải tăng cường tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên ở cơ sở. Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, bởi vì nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng có được giữ vững và nâng cao, phải trên cơ sở từng cán bộ, đảng viên nắm vững những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Để thực hiện tốt việc này, cần chú trọng việc nâng cao chất lượng giảng dạy, bồi dưỡng về lý luận chính trị, pháp luật, tránh tình trạng nặng về hình thức, còn nội dung giảng dạy chưa đạt được độ sâu sắc, thực tiễn, chưa gắn với thực tiễn kinh tế - xã hội đang diễn ra. Đặc biệt, phải kiên quyết khắc phục hiện tượng dạy học không nghiêm túc, dùng “cơ chế, quan hệ” để đạt được điểm cao và đủ điều kiện được cấp chứng chỉ, văn bằng về trình độ lý luận chính trị...

Ở cơ sở, nhất là chi bộ tại địa phương, khu dân cư, cần chú trọng tận dụng, phát huy kiến thức, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nghỉ hưu có nhận thức, trình độ lý luận cao, uy tín, bản lĩnh chính trị vững vàng để tham gia công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng; làm nòng cốt trong việc định hướng tư tưởng ở cơ sở, kịp thời vạch trần những âm mưu, thủ đoạn, quan điểm, luận điệu sai trái, thủ địch để cán bộ, đảng viên và nhân

dân nhận rõ đúng - sai, tốt - xấu, không dao động tư tưởng.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng phải tích cực, chủ động đấu tranh với những thông tin xấu, độc trên các mạng xã hội và trong những ấn phẩm do thế lực phản động, thù địch tuồn vào nước ta nhằm thủ đoạn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Giải pháp này rất quan trọng, bởi vì các thông tin xấu độc đang được lan truyền bằng nhiều loại phương tiện, đặc biệt là trên các mạng xã hội, xuất hiện thường xuyên, liên tục và hết sức nguy hiểm; trong khi những thông tin chính thống phân bác lại thông tin xấu độc, sai sự thật lại chưa kịp thời, thậm chí nhiều lúc còn “bỏ ngõ”, mặc cho các thế lực thù địch, phản động đang tải những thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc, sai trái. Điều đó dẫn đến không ít cán bộ, đảng viên không nghĩ, bị lay lắt những tư tưởng, thông tin xấu độc, dẫn trở thành “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Việc đặc biệt quan trọng là Đảng, Nhà nước cần tiếp tục xử lý nghiêm khắc những đối tượng tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật và đạo đức, lối sống; kiên quyết làm trong sạch đội ngũ nhằm củng cố, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đây là giải pháp cực kỳ quan trọng trong tình hình hiện nay, nếu chúng ta không làm tốt thì sẽ làm mất niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời, các thế lực thù địch với cách mạng nước ta sẽ lợi dụng những vi phạm tiêu cực để thổi phồng, quy chụp, xuyên tạc, xuyên tạc, nói xấu chế độ.

Cùng với thường xuyên chủ động, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, làm trong sạch đội ngũ, bảo đảm không có “vùng cấm”, xử lý nghiêm khắc bất kể người vi phạm là ai, Đảng, Nhà nước cần chủ động công khai, minh bạch các vụ việc, đối tượng vi phạm để nhân dân được biết và góp phần cảnh báo, răn đe; tránh để các đối tượng thủ địch lợi dụng “tung hỏa mù”, sử dụng “thuyết âm mưu” gây hoang mang, dao động trong nội bộ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Biện pháp hết sức quan trọng nữa là phải tổ chức thực hiện nghiêm túc sinh hoạt tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa theo Kết luận 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng phải duy trì thực hiện nền nếp, nghiêm túc, chặt chẽ chế độ sinh hoạt tự phê bình và phê bình, nhất là ở cấp chi bộ, bởi lẽ chi bộ là nơi mà cán bộ, đảng viên thường xuyên sinh hoạt, gần bó chặt chẽ và hiểu rõ về nhau cả về ưu điểm, nhược điểm, những mối quan hệ xã hội và nguy cơ mắc sai lầm, khuyết điểm... Sinh hoạt tự phê bình và phê bình nếu làm tốt, chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả thiết thực trong việc phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; giảm vụ việc cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, kỷ luật và đạo đức, lối sống; không để cán bộ, đảng viên sa ngã, vi phạm kéo dài, gây bức xúc trong cơ quan, tổ chức, địa phương...

Ngoài những giải pháp chủ yếu nêu trên, để phòng, chống hiệu quả “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, cần tiếp hành đồng bộ các giải pháp về công tác chính sách, chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần; tiến hành công tác tổ chức, cán bộ và khen thưởng, kỷ luật thực sự dân chủ, khách quan, bảo đảm cho cán bộ, đảng viên thực sự “tâm phục, khẩu phục”, tránh nảy sinh tư tưởng bất mãn, tiêu cực; thực hiện đúng quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị...

(theo qdnd.vn)

Ngày 29/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1438/QĐ-TTg phê duyệt đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025. Ngay khi Quyết định số 1438/QĐ-TTg có hiệu lực, UBND tỉnh đã có kế hoạch cụ thể nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với mục tiêu quan tâm, chăm lo hơn nữa để trẻ em khuyết tật có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Hiện nay, toàn tỉnh có 5.485 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có 4.353 trẻ em khuyết tật. Thực hiện Quyết định số 1438/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND, ngày 14/2/2020 về việc thực hiện đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Việc thực hiện đề án đã tác động tích cực, góp phần chuyển biến nhận thức và hành động của các cấp, ngành, cộng đồng xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và thực hiện quyền của trẻ em, đặc biệt là trẻ em khuyết tật Tỉnh Thái Bình phấn đấu đến năm 2025 sẽ có 90% trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng; 70% trẻ em khuyết tật được cung cấp các kiến thức, kỹ năng hòa nhập cộng đồng phù hợp; 80% cha mẹ, người chăm sóc trẻ em khuyết tật được cung cấp các kiến thức, kỹ năng về hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng. Phấn đấu 6/8 huyện, thành phố triển khai thiết lập mạng lưới liên kết các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em thuộc ngành lao động - thương binh và xã hội thực hiện có chất lượng việc cung cấp các dịch vụ về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, trong đó có trẻ em khuyết tật, đặc biệt các cơ sở cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ học tập...

Đề trẻ em khuyết tật vươn lên hòa nhập cộng đồng



Giờ học thể dục của học sinh Trường Trung cấp cho người khuyết tật Thái Bình.

Phú Lương (Đông Hưng) là hai địa phương đang thực hiện thí điểm mô hình hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại cộng đồng. Qua triển khai mô hình đã nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ về phòng tránh tai nạn thương tích, phòng tránh xâm hại trẻ em đồng thời giúp nhân dân địa phương hiểu biết hơn về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người khuyết tật, đặc biệt đối với trẻ em khuyết tật. Cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em khuyết tật được trang bị kỹ năng hòa nhập tại cộng đồng, giảm sự phân biệt, đối xử kỳ thị, mặc cảm, tự ti. Tăng cường sự hỗ trợ, quan tâm của địa phương về y tế, giáo dục đối với trẻ khuyết tật, qua đó giúp các em có điều kiện học tập, vươn lên trong cuộc sống.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 4.353 trẻ em khuyết tật, trong đó có 3.414 trẻ em khuyết tật nặng và đặc biệt nặng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo mức quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, ngày 15/3/2021 của Chính phủ. Ngoài số trẻ em dưới 6 tuổi, tất cả trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng và nặng là đối tượng bảo trợ xã hội đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí theo quy định. Các cơ sở y tế đều có chế độ ưu tiên cho người khuyết tật khi khám chữa bệnh, trong đó có trẻ em. Hiện nay, tỉnh Thái Bình có 2 hình thức

giáo dục cho trẻ khuyết tật là giáo dục hòa nhập và giáo dục chuyên biệt. Ngoài ra, còn một số cơ sở ngoài công lập tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc và dạy trẻ khuyết tật do UBND các huyện, thành phố quản lý. Qua đó, góp phần giúp trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh có cơ hội tiếp cận với giáo dục, chăm sóc sức khỏe, tư vấn tâm lý, phục hồi chức năng, nâng cao khả năng hòa nhập cộng đồng.

Theo ông Bùi Văn Huân, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, bên cạnh những kết quả đạt được thì việc hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh cũng còn gặp một số khó khăn như: các trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm dạy nghề cho trẻ khuyết tật ít, trang thiết bị thiếu. Đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy chưa được trang bị đầy đủ các kiến thức về chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật để nâng cao chất lượng học tập của trẻ. Vì vậy, để đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng được triển khai hiệu quả thì cần nhận được sự quan tâm, trợ giúp nhiều hơn nữa của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Có như vậy, trẻ em khuyết tật mới có cuộc sống ngày càng tốt hơn, tự tin vươn lên hòa nhập cộng đồng.

ĐỖ HỒNG GIA

Nồi cháo nghĩa tình ấm lòng người bệnh

Bắt chếp thời tiết giá rét, đường sá xa xôi, thời gian qua, các hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Kiến Xương đã nấu những nồi cháo nghĩa tình để phát cho các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện. Nghĩa cử cao đẹp đó đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Cắm trên tay cốc cháo còn bốc hơi, bà Trương Thị Toa, thôn Thủy Lung Đông, xã Quốc Tuấn tấm tắc khen ngon. Bà Toan cho biết: Tôi đã nhiều lần đi viện và đi chăm người nhà nhưng chưa bao giờ được nhận những cốc cháo ý nghĩa như thế này. Lần này tôi đi mổ u bã đậu, nhập viện được gần 1 tuần, thấy nhiều người

nhắc đến cốc cháo nghĩa tình nên tôi cũng xuống để lấy. Xét về vật chất tuy nhỏ nhưng cốc cháo thể hiện sự biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn hoạn nạn, ấm lòng người bệnh trong những ngày giá lạnh. Còn đối với những bệnh nhân như bà Phạm Thị Hiền, 78 tuổi, thôn Sơn Cao, xã Hòa Bình bị tai biến

không đi lại được nhưng cứ đều đặn thứ hai hàng tuần người nhà đều xuống nhận cháo mang lên cho bà. Do tuổi cao sức yếu trong những ngày điều trị hầu như bà không ăn được cơm, nhưng với cốc cháo của hội phụ nữ bà đều ăn hết, cảm thấy ngon miệng. Bản thân người nhà của bà cũng ăn thử và cảm nhận cháo bảo đảm chất lượng, an toàn cho người bệnh.

Bà Lương Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội LHPN huyện Kiến Xương cho biết: Nhằm chia sẻ một phần khó khăn cho người bệnh, nhất là thời gian tới Bệnh viện Đa khoa huyện triển khai chạy thận nhân tạo sẽ có nhiều hoàn cảnh khó khăn đến điều trị, Hội LHPN huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện và kêu gọi các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp ủng hộ chương trình nấu cháo nghĩa tình. Ngay sau khi phát động, Hội LHPN huyện đã nhận được hơn 60 triệu đồng tiền ủng hộ và có 2 hội viên đăng ký ủng hộ nấu cháo trong 6 tháng. Từ cuối tháng

10/2022, Hội LHPN huyện đã nấu cháo miễn phí vào sáng thứ hai hàng tuần để trao tận tay người bệnh với số lượng trên 200 cốc trị giá khoảng 2 triệu đồng/nồi cháo. Những nồi cháo được nấu đủ thành phần, bảo đảm an toàn thực phẩm, góp phần làm tỏa tinh thần tương thân tương ái, nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng đối với bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện. Cũng từ đó, cứ vào sáng thứ hai hàng tuần, cán bộ Hội LHPN từ huyện tới xã đều không quản ngại khó khăn, có mặt từ sớm ở Bệnh viện để phát cháo cho bệnh nhân đúng giờ ăn sáng. Tuy vất vả nhưng ai cũng vui vì những việc mình đã làm, những cốc cháo không chỉ ngon, an toàn mà còn thể hiện sự trân trọng người nhận cháo, bổ sung dinh dưỡng cho người bệnh.

Bà Trần Thị Hiền, Chủ tịch Hội LHPN xã Vũ Hòa cho biết: Ngay sau khi nắm bắt được chương trình, trong Hội đã có hội viên Phạm Thị Phương, thôn 2 tự nguyện đăng ký nấu cháo trong 6 tháng. Cháo được nấu bằng nồi hơi công nghiệp có dung tích lớn nên mỗi buổi có thể nấu trên 300 suất. Việc làm của bà Phương xuất phát từ tâm, lòng thiện nguyện

và niềm mong mỏi bấy lâu nay được nấu cháo phục vụ người bệnh của bà. Để có nồi cháo thơm ngon, bà Phương đều phải chuẩn bị nguyên liệu tươi mới và nấu từ tối hôm trước sau đó ủ cháo cho sánh, đặc tới 4 giờ sáng hôm sau pha chế nguyên liệu, gia vị. Với nhiều công đoạn, nồi cháo được nấu bằng gạo tẻ, nước xương hầm và thịt, bì đồ bảo đảm đầy đủ chất dinh dưỡng. Sau khi hoàn thiện, cháo sẽ được đổ ra các thùng giữ nhiệt và vận chuyển đến bệnh viện cho người bệnh. Việc làm của bà Phương được các cấp hội ghi nhận đánh giá cao.

Niềm vui của các bệnh nhân khi được nhận cháo chính là động lực để các hội viên Hội LHPN huyện Kiến Xương tiếp tục thực hiện chương trình nấu cháo nghĩa tình. Vui hơn nữa là hôm nào nồi cháo cũng hết và được các bệnh nhân khen ngon khiến tất cả chị em đều quên đi mệt mỏi. Hiện nay, chương trình không chỉ dừng lại ở nồi cháo nghĩa tình mà nhiều hội phụ nữ xã đã có những cách làm sáng tạo khác như nấu hàng trăm suất cơm, nấu nước chè xanh phục vụ cho người bệnh ở Bệnh viện Đa khoa huyện.

THU THÚY



Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kiến Xương phát cháo cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa huyện.

▶ MTTQ THÀNH PHỐ Hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 11 nhà đại đoàn kết

Ủy ban MTTQ thành phố Thái Bình vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023.

Năm 2022, MTTQ thành phố và cơ sở đã bám sát chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động được phối hợp triển khai với các tầng lớp nhân dân, góp phần tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Triển khai hiệu quả quỹ “Vi người nghèo”, với trên 800 triệu đồng; đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 11 nhà đại đoàn kết, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ khó khăn đột xuất, khám chữa bệnh, phát triển sản xuất, hỗ trợ học sinh nghèo với số tiền trên 400 triệu đồng; tặng trên 510 suất quà, với số tiền gần 230 triệu đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán 2022. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố đã đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy dân chủ, giám sát và phân biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

▶ Tặng 343 suất quà cho học sinh Trường Tiểu học Tiên Phong

Trường Tiểu học Tiên Phong (thành phố Thái Bình) phối hợp với Công ty TNHH May Việt Mỹ (TAV) tổ chức trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, 343 chiếc ba lô đi học đã được Công ty trao tặng cho các em học sinh khối lớp 1, 2 và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn khối lớp 3, 4, 5. Đây là những món quà ý nghĩa, là nguồn động viên tinh thần, góp phần tiếp thêm nghị lực cho các em cố gắng học tập, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

MINH NGUYỆT